

Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trao Giấy chứng nhận cho 20 tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2024

19:58 21/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 21/2/2025, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 và các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, trao Giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2024.



Nhà báo Lê Văn Tòa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vương Tôn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh Dương Hồng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật; Lê Văn Tòa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo hội viên đến từ các chi hội trực thuộc trong tỉnh.

Tại hội nghị, nhà báo Lê Văn Tòa, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2024, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã chú trọng công tác chỉ đạo, điều

hành, luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, đề ra chương trình công tác phù hợp, sát với tình hình thực tế.

Các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và đi vào thực chất hơn. Hội đã chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nghiệp vụ phong phú, thiết thực. Hội Nhà báo tỉnh đã phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua phong trào “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo” giữa Hội Nhà báo tỉnh và các Chi hội Nhà báo trực thuộc đến năm 2025.



Đồng chí Vương Tôn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao Giấy chứng nhận cho các tác giả.

Với vai trò trách nhiệm Cụm trưởng thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tư duy tập thể, trách nhiệm tập thể và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội đã tham gia Hội báo toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh năm 2024 với tinh thần trách nhiệm cao và đã đạt được nhiều kết quả. Lần đầu tiên 5 Hội Nhà báo khu vực Tây Nguyên đã tham gia đầy đủ việc trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương, góp phần vào thành công cho một kỳ tham gia hội báo toàn quốc của Cụm thi đua. Kết quả: Đạt giải C quây trưng bày báo ấn tượng, giải

thưởng cao nhất từ trước tới nay của Cụm thi đua.

Hội Nhà báo tỉnh còn đạt giải B bìa báo Tết ấn tượng của Báo Lâm Đồng, 2 giải Khuyến khích chương trình truyền hình Tết ấn tượng và chương trình phát thanh Tết ấn tượng của Đài PT&TH Lâm Đồng. Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức thành công các giải báo chí như tổ chức chấm và trao giải báo chí tỉnh lần thứ XX cho 32 tác phẩm xuất sắc; tham gia Giải báo chí Quốc gia; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Giải báo chí phong trào công nhân và hoạt động công đoàn lần thứ II năm 2024; tham gia Giải báo chí Tây Nguyên lần thứ I - 2024; Hội viên Hội Nhà báo Lâm Đồng đoạt giải A.



Nhà báo Lê Văn Tòa, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng trao Giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2024 cho các tác giả.

Năm 2024, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký chương trình thi đua: “Phát huy lợi thế không gian mạng, thực hiện phản ánh, phản biện và phản bác; tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng và ấn phẩm Người Làm báo”. Trên đặc san Người Làm báo Lâm Đồng đăng tải 10 bài phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, nhà báo Lê Văn Tòa nhấn mạnh, năm 2025 là năm Lâm Đồng đặt ra nhiều mục tiêu lớn để địa phương phát triển mạnh mẽ; trong đó tốc độ tăng trưởng phấn đấu đạt 9-10%...Do đó, Hội Nhà báo tỉnh trong năm 2025 đặt ra các nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng chương trình hoạt động, bám sát các sự kiện của tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt là các sự kiện đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI, Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa XI) sửa đổi, bổ sung đến toàn thể hội viên, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 154 ngày 10/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); kế hoạch về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)”.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã trao Giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao cho 20 tác phẩm với 42 tác giả trên các thể loại gồm báo in, E.Magazine, Mega Story, Infographic; phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.... Theo đánh giá, các tác giả đã thể hiện đa dạng, mở rộng ra các loại hình báo chí mới... Qua đó, đã đáp ứng đầy đủ hơn sự đa dạng của đời sống báo chí hiện đại. Cùng với đó, chất lượng tác phẩm dự thi cũng ngày càng được nâng cao, thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm của các nhà báo.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-tinh-lam-dong-trao-giay-chung-nhan-cho-20-tac-pham-bao-chi-chat-luong-cao-nam-2024>